

TÓM TẮT

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN TRƯỜNG HỌC: NĂM HỌC 2020 2021

Tên cơ sở: Briar Meadow Charter School PK-8 # 344 West Area Hiệu trưởng: Peter Heinze

Tóm tắt thông tin: Trường Bán công Briar Meadow, một Trường cấp bằng Tú tài Quốc tế (IB) thuộc Chương trình Tiểu học Thế giới được Ủy quyền (PYP), là trường được ưu tiên lựa chọn cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 8 mong muốn xây dựng kiến thức cho bản thân; điều này đạt được bằng cách đưa ra phương pháp tiếp cận dựa trên câu hỏi để học tập, nuôi dưỡng môi trường lớp học và cam kết phát triển học sinh có tư duy quốc tế. Briar Meadow là sản phẩm của sự hợp tác giữa các nhà giáo dục cam kết đạt được thành tích xuất sắc trong học tập và các bậc phụ huynh tận tâm tìm kiếm một trường học cho phép học sinh xây dựng kiến thức. Các giáo viên sáng lập trường đã phù hợp về mặt triết học với các lý thuyết nhận thức và phát triển của Piaget, Vygotsky và Erikson. Các nhà giáo dục, phụ huynh và các thành viên cộng đồng đã phát triển một trường học kiến tạo tập trung vào trò chơi có cấu trúc, chức năng điều hành và hạnh phúc về mặt tình cảm xã hội.

Briar Meadow phục vụ cho một số lượng sinh viên đa dạng, bao gồm: 24,3% người châu Á; 9% người Mỹ gốc Phi; 33,5% gốc Tây Ban Nha; 28,8% Anglo và 3,8% từ hai dân tộc trở lên. Các mục tiêu của Briar Meadow cho năm học 2020/2021 là dành cho những học sinh có thành tích dưới mức đạt yêu cầu trong các bài đánh giá sẽ chứng tỏ sự phát triển trong học tập ít nhất một năm và sẽ tăng ba điểm phần trăm hàng năm trong môn đọc và toán.

Là một trường theo chủ nghĩa kiến tạo, Briar Meadow có thể đáp ứng các nhu cầu riêng của từng học sinh trong khuôn viên trường. Phương pháp sư phạm lấy trẻ làm trung tâm và các nguồn lực giáo dục là những yếu tố quan trọng trong việc cung cấp một môi trường kiến tạo. Thừa nhận rằng các giáo viên hiệu quả cao sẽ thúc đẩy thành tích của học sinh, mọi giáo viên đều được chứng nhận về lĩnh vực giảng dạy của mình. Ngoài ra, tất cả giáo viên được yêu cầu phải có tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ hai và các chứng chỉ Năng khiếu và Tài năng để tạo sự khác biệt trong học tập trong lớp học. Những giáo viên đầy nhiệt huyết này, những người tin tưởng vào giá trị của việc đánh giá đối với việc học, được cung cấp thời gian dành riêng trong cả tuần để kiểm tra dữ liệu học sinh và làm việc mẫu cùng nhau. Việc đào tạo và cộng tác chuyên môn đang diễn ra liên tục và cần thiết để giáo viên phát triển khả năng quan sát, đánh giá và lập kế hoạch cho sự phát triển của học sinh.

Sự tham gia của cộng đồng và gia đình được khuyến khích và mong đợi tại Briar Meadow. Phụ huynh tình nguyện tham gia các sự kiện của trường, và thậm chí chạy hầu hết các hoạt động gây quỹ của trường. Briar Meadow thực sự may mắn khi có một PTO tích cực đã hỗ trợ tất cả các trải nghiệm thực địa của sinh viên trong trường. Không nghi ngờ gì nữa, những trải nghiệm trực tiếp này là công cụ để đáp ứng nhu cầu của số lượng sinh viên đa dạng của Briar Meadow. PTO cũng tài trợ chi phí cho chương trình IB của chúng tôi và các nguồn lực khác.

Briar Meadow nuôi dưỡng một nền văn hóa xuất sắc thông qua sự hợp tác (giới thiệu trong khuôn viên trường), xây dựng mối quan hệ, tập trung laser vào việc học của sinh viên và sử dụng có hệ thống các nguồn lực của mình. Do đó, trường đã nhận được một số công nhận từ Cơ quan Giáo dục Texas (TEA): 7 Phân biệt, Liên minh Giáo dục và Kinh doanh Texas (TBEC), Trung tâm Quốc gia về Thành tựu Giáo dục (NCEA), Tổ chức Trẻ em gặp rủi ro, và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

Các sáng kiến chính

1. Trường IB World được ủy quyền, Trường thuộc Chương trình Tiểu học,
2. Phòng thí nghiệm Ngôn ngữ Rice,
3. Cộng đồng Học tập Chuyên nghiệp,
4. Đọc có Hướng dẫn (Người đọc / Hội thảo Nhà văn của Lucy Calkins),
5. Tài nguyên Toán học Điều tra (K-5),
6. Mô hình lập,
7. Mô hình hòa nhập giáo dục đặc biệt, TREK (SLC và SLL),
8. Ba chuyên gia về chứng khó đọc ở trường,
9. Chuyên gia can thiệp về đọc và toán học- bốn giáo viên cho K -1, 2-3 và 4-5,
10. Bộ dụng cụ can thiệp đọc viết cấp độ K-6

Tóm tắt: Chúng tôi theo dõi và đánh giá những nỗ lực của chúng tôi trong suốt năm học bằng cách sử dụng:

PLC hàng tuần với Nhóm hỗ trợ, Máy sàng lọc phổ quát, Hồ sơ chạy, Máy sàng lọc ngữ âm, Phiếu đánh giá giáo viên và quy trình đánh giá đang diễn ra và phản hồi.